

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง คำสั่งให้ เรือตรี ประกอบ ยิ้มประยงแย้ม

เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๘๘/๒๕๖๕

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๑๐/๒๕๖๕

ด้วย นางมุกดา ยิ้มประยงแย้ม ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งว่า เรือตรี ประกอบ ยิ้มประยงแย้ม เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับ เรือตรี ประกอบ ยิ้มประยงแย้ม โดยจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ที่สำนักทะเบียนอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พักอาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่ ๒๒๓๔/๕๖๗ หมู่ ๑ ตำบลสัทธิษ อำเภอสัทธิษ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักของข้าราชการทหาร มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายมานิตย์ ยิ้มประยงแย้ม อายุ ๔๒ ปี และนายอิทธิพล ยิ้มประยงแย้ม อายุ ๓๘ ปี บิดาและมารดาของ เรือตรี ประกอบ ได้เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อประมาณปี ๒๕๕๔ เรือตรี ประกอบ ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยแพทย์ลงความเห็น ว่า หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และความดันโลหิตสูง หลังจากกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านก็ยังคงทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันผู้ร้องต้องพา เรือตรี ประกอบ เข้ารับการตรวจและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมะขาม และแพทย์ได้มีความเห็นว่า เรือตรี ประกอบ มีความพิการโดยพิจารณาจากความบกพร่องของร่างกาย ไม่สามารถทรงตัวได้จากภาวะเส้นเลือดสมองตีบ ปัจจุบัน เรือตรี ประกอบ เป็นคนพิการมีอาการพิการทางสมองความจำเสื่อม ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถจัดการทรัพย์สินและนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ เรือตรี ประกอบ มีเงินฝากไว้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัทธิษ จังหวัดชลบุรี บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์เลขที่ ๓๐๒-๒-๗๕๓๘๑-๒ เรือตรี ประกอบ ไม่สามารถเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ ผู้ร้องได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารดังกล่าว เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ เรือตรี ประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล ปัจจุบัน เรือตรี ประกอบ อยู่ในความดูแลรักษาพยาบาลของผู้ร้องโดยพักอาศัยอยู่กับ ผู้ร้องที่บ้านเลขที่ ๑๘๖/๑๗ หมู่ที่ ๑

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า เรือตรี ประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ในการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า เรือตรี ประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล ในการยื่นคำร้องนี้ทายาทผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ความยินยอม  
จึงมีคำสั่งว่า เรือตรี ประกอบ ยิ้มประยงแย้ม เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมุกดา ยิ้มประยงแย้ม ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณัฐวุฒิ อภิวัตต์

ผู้พิพากษา